



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

ฉบับที่ 145

4 – 8 เมษายน 2559

หัวข้อข่าวด้านใน

- ภาคการผลิตของอินโดนีเซีย 2
- นักลงทุนเชื่อมั่นการแก้ไขเศรษฐกิจ 3
- การใช้แอปพลิเคชันมือถือ 4
- BKPM เพิกถอนใบอนุญาต 5



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
 Phone: +6221 2932 8217 - 8
 Fax: +6221 2932 8219
 E-mail: enquiry@thaitrade.co.id

หมายเหตุ : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

รัฐบาลอินโดนีเซียจะยกเลิกอุดหนุนค่าไฟฟ้า 18 ล้านครัวเรือนในเดือนมิถุนายนนี้

รัฐบาลจะหยุดอุดหนุนค่าไฟฟ้าลูกค่า 18 ล้านคนในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐเนื่องจากภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับต่ำ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกลดลง และความไม่แน่นอนของแผนการนิรโทษกรรมทางภาษี ทำให้อินโดนีเซียมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้ 19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ Perusahaan Listrik Negara (PLN) การไฟฟ้าของรัฐมีแผนว่าจะให้การอุดหนุนค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 900 โวลต์ ซึ่งมีอยู่เพียง 4.2 ล้านครัวเรือน ลดลงจากการอุดหนุนค่าไฟฟ้าเดิมที่ให้กับ 22 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะประหยัดงบประมาณได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (38 ล้านรูเปียห์) เป็นผลให้ภายในสิ้นปีนี้ 18 ล้านครัวเรือนจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 140



Standard & Poor's Financial Services ได้ให้ความเห็นก่อนหน้านี้ว่าอินโดนีเซียจำเป็นต้องตัดเงินอุดหนุนที่มีอยู่ เพื่อจะได้อยู่ในอันดับประเทศที่น่าลงทุน นอกจากนี้ Moody's Investors Services และ Fitch Ratings ประเมินพันธบัตรของอินโดนีเซียไม่มีมูลค่า

สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าการตัดเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าของรัฐบาลอินโดนีเซียจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น

กระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนบางกลุ่มอาจลดลง และเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง แต่ถ้ารัฐบาลนำเงินอุดหนุนดังกล่าวมาใช้เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศ เช่น โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 4 เมษายน 2559)

ภาคการผลิตของอินโดนีเซียมีการขยายในเดือนมีนาคม

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน

อุตสาหกรรมการผลิตของอินโดนีเซียแสดงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นในเดือนมีนาคม นับเป็นครั้งแรกตั้งเดือนกันยายน 2014 สัญญาณการขยายตัว ได้แก่ การผลิตในประเทศกลับมาขยายตัวอีกครั้ง จากการสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ Nikkei Indonesia Manufacturing เปิดเผยว่า ประกอบด้วยผลผลิตคำสั่งซื้อใหม่ การส่งออก และมาตรการการจ้างงาน เพิ่มขึ้น 50.6 ในเดือนมีนาคมจาก 48.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ ระดับการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้มีการปรับตัวที่ดีขึ้น จำนวนคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นครั้งแรก

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมจากที่ตกต่ำมานานในรอบปีครึ่ง การผลิตได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ดีขึ้น

ขาดเซกการส่งออกที่ลดลง ทำให้ผู้ผลิตยังคงมีการจ้างงานตามปกติ เป็นข่าวดีจากการลดพนักงานในช่วง 19 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าภาคการผลิตจะเข้าสู่การขยายตัว แต่บริษัทยังคงรอสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะจ้างงานเพิ่ม ถ้าอัตราเงินเฟ้อยังคงผ่อนคลาย ผู้ผลิตของอินโดนีเซียจะได้เปรียบจากการแข่งขันเนื่องการตัดราคาสินค้า

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าภาคการผลิตของอินโดนีเซียมีการขยายตัวในเดือนมีนาคม นับเป็นสัญญาณที่ดีของระบบเศรษฐกิจอินโดนีเซียว่าจะมีการฟื้นตัวในอีกไม่นาน

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 4 เมษายน 2559)

นักลงทุนเชื่อมั่นการแก้ไขเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย

นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาลอินโดนีเซีย และมุ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้เริ่มส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้นักลงทุนและนักธุรกิจกลับมามีความเชื่อมั่นในเดือนที่ผ่านมาจากการประเมินของ Fitch Ratings โดยการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 100 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งรู้สึกว่าการแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนเป็นกำลังฟื้นตัว โดยนับเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเพิ่มการลงทุนในอินโดนีเซีย ร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นกลาง และอีกร้อยละ 3 ตอบว่าลดลง

ความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายเงินทุน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างมองแง่ดีว่าจะเร่งการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานในปี 2016 - 2017 อินโดนีเซียมีสัญญาณความสำเร็จจากการปฏิรูปโครงสร้างของรัฐบาล และเร่งการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานจะส่งผลเชิงบวกสำหรับด้านสินเชื่อที่เป็นตัวบ่งชี้วงจรการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

Fitch คาดการณ์การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ร้อยละ 5.1 และปี 2017 ร้อยละ 5.4 เปรียบเทียบกับปี 2015 ร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ช้าที่สุดตั้งแต่ปี 2009 ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐปีนี้ที่ร้อยละ 5.3 ที่ระบุในงบประมาณรัฐปี 2016 และคาดหวังว่าการปฏิรูปจะดำเนินต่อไป

และพื้นที่ทางการเงินจะกระตุ้นการใช้จ่ายเงินทุนของประชาชนอย่างจำกัด เนื่องจากรัฐบาลมีรายได้ต่ำมาก ปีที่ผ่านมารัฐบาลมีรายได้จากภาษีทั้งสิ้น ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต และรายได้ที่ไม่ใช่จากภาษีจำนวน 1,505 ล้านล้านรูเปียห์ (114 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 1,762 ล้านล้านรูเปียห์

วิธีการรับมือเรื่องอุปสงค์ของสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกลดลง รายได้จะถูกกดดันจากต่างประเทศ ขณะที่ประเทศต้องพึ่งพาการนำเข้าด้านบริการและวัสดุเพื่อการพัฒนาภายในประเทศ ปี 2016 การชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนมีความเสี่ยงมาก นับเป็นความกังวลที่สำคัญกว่านโยบายความเสี่ยงในประเทศและอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา



สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเร่งการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานทำให้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ และนักลงทุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลควรดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559)

การใช้แอปพลิเคชันมือถือในอินโดนีเซีย

ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ลงแอปพลิเคชันโดยเฉลี่ย 31 แอปพลิเคชัน ต่ำกว่าในเกาหลีใต้ที่มีผู้ใช้ลงแอปพลิเคชันถึง 55 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ รายงานจากกูเกิ้ล ชาวอินโดนีเซียใช้งานแอปพลิเคชันโดยเฉลี่ยวันละ 8 จาก 31 แอปพลิเคชัน 7 แอปพลิเคชันใช้งานเป็นประจำ และอีก 8 แอปพลิเคชันใช้งานเป็นครั้งคราว ยังคงมีอีก 10 แอปพลิเคชันที่ไม่เคยใช้ ผู้ใช้งานลงแอปพลิเคชันเองเพียง 19 แอปพลิเคชัน ส่วนที่เหลือมาจากการติดตั้ง นับเป็นความท้าทายมากที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถจดจำแอปพลิเคชัน

Yohan Totting ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาของกูเกิ้ล กล่าวว่า 9 ใน 10 ของบริษัทอินโดนีเซียที่ล้มเหลว เนื่องจากคัดลอกความคิดจากแอปพลิเคชันอื่น และสร้างเป็นรูปแบบอินโดนีเซีย ซึ่งผู้สร้างแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียจะมีแรงจูงใจเมื่อตอนเริ่มโครงการ ขาดการรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานเลิกใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยไม่คิดถึงปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไข Go-Jek เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันของอินโดนีเซียที่ประสบความสำเร็จ เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมบน Google Play

ตลาดอินโดนีเซีย มี 3 สิ่งที่ควรพิจารณา ได้แก่ สร้างแอปพลิเคชันขนาดเล็กสำหรับประชาชน ประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลเพราะหน่วยความจำและความเร็วของข้อมูลมีจำกัดและคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานแบบออฟไลน์และออนไลน์

แอปพลิเคชันอย่าง Go-jek, Grab และ Uber ถูกสอบสวน โดยอ้างว่า เอาเปรียบคนขับและหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้คนขับรถแท็กซี่ประท้วงหยุดให้บริการในกรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เพื่อเรียกร้องให้ห้ามการใช้แอปพลิเคชันด้านการขนส่ง เนื่องจากทำให้รายได้ของพวกเขาตกลงอย่างมาก



Dodi Faedluloh นักวิจัยจากสถาบันสหกรณ์ผู้บริโภค กล่าวว่า จำนวนบริษัทแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นความเท่าเทียมกันของคนขับรถที่อยู่ได้บังคับบัญชาของบริษัทแอปพลิเคชัน ที่มีนโยบายควบคุมทั้งหมด คนขับรถทั้งหมดจะต้องมีอุปกรณ์ของตนเอง โดยไม่มีการประกันความคุ้มครอง และผลประโยชน์

ของพนักงาน จะต้องดูแลตัวเอง วิธีนี้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสามารถกำหนดราคาขั้นต่ำของการให้บริการ ดังนั้นควรมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ร่วมดำเนินธุรกิจประกอบด้วย ผู้ให้บริการด้านไอที ผู้สนับสนุนทางการเงิน คนขับรถ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่สามารถแบ่งกำไรและผลประโยชน์ร่วมกัน ความร่วมมือหลายด้าน กลุ่มคนขับควรจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อทำการเจรจากับส่วนบริหาร

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีผู้พัฒนาระบบจำนวนมากที่ทำแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้บริการสำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ อินโดนีเซียมีประชากรจำนวนมากจึงเป็นเป้าหมายหลักของผู้พัฒนาระบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในการบริหารจัดการนั้นอาจจะต้องศึกษาถึงผลกระทบและวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 5 เมษายน 2559)

คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนของอินโดนีเซียสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

5 บริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือ

คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน (BKPM) สั่งเพิกถอนใบอนุญาตการลงทุน 5 รูปแบบ มูลค่าทั้งสิ้น 322 พันล้านรูเปียห์ (24.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากนำไปใช้ในทางที่ผิด 5 ธุรกิจ ได้แก่ เว็บท่า (web portal) และให้คำปรึกษา ธุรกิจค้าส่ง 3 ราย และบริษัทประมง ซึ่งทั้งหมดยกเว้นบริษัทประมงได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากรัฐบาล แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎ และดำเนินธุรกิจอื่นที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตที่ออกโดย BKPM ส่วนบริษัทประมงถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากกระทรวงทางทะเลและการประมง เนื่องจากละเมิดกฎหมาย

โครงการของ 5 บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มการลงทุน 95 โครงการมูลค่า 487.8 ล้านล้านรู

เปียห์ ที่ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจาก BKPM ระหว่างเดือนธันวาคม 2014 – เดือนธันวาคม 2015 โดยทาง BKPM ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประมาณ 12,000 บริษัท ระหว่างปี 2007 – 2014

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่า อินโดนีเซียตรวจสอบใบอนุญาตการทำธุรกิจ และการดำเนินงานที่เข้มงวด ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายจะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั้นนักธุรกิจที่ต้องการดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียควรทำการศึกษาข้อมูล และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน และวางแผนดำเนินการให้ถูกต้อง

(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 5 เมษายน 2559)